

M. Chính sách Quyền Tự quyết (Chính sách số 2009-1)

Chính sách của DDS số #: 2009 – 1

Ngày ban hành: 14 tháng 1 năm 2010 (Tái ban hành có sự chỉnh sửa kỹ thuật)

Ngày có hiệu lực: 9 tháng 3 năm 2009 (Ngày chính sách được ban hành lần đầu tiên)

Cơ quan Dịch vụ Phát triển (DDS) cam kết sẽ thúc đẩy về việc trao quyền tự quyết định cho những người bị khuyết tật trí tuệ. Trong một hệ thống dịch vụ nhằm thúc đẩy sự tự đưa ra quyết định, các cá nhân, người giám hộ và gia đình người bị khuyết tật trí tuệ có thể lựa chọn các nhà cung cấp cơ quan dịch vụ truyền thống phục vụ cho họ thông qua các thỏa thuận với Cơ quan Dịch vụ Phát triển hoặc tự lựa chọn tất cả các sự hỗ trợ bao gồm cả việc thuê và quản lý những người hỗ trợ trực tiếp hoặc họ có thể chọn kết hợp cả hai cách này. Sự sẵn có các dịch vụ quản lý tài chính/các trung gian tài chính sẽ chi trả cho quỹ của cá nhân phù hợp với kế hoạch dịch vụ và ngân sách của từng cá nhân.

Để thúc đẩy sự tự quyết, DDS sẽ hỗ trợ và mở rộng các cơ hội nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân bị khuyết tật trí tuệ, nếu phù hợp, và người giám hộ cũng như gia đình của họ tự định hướng trong việc tìm kiếm dịch vụ và sự giúp đỡ dựa trên nhu cầu, giá trị và sở thích cá nhân. Điều này được thực hiện thông qua việc thiết kế và triển khai các lựa chọn dịch vụ nhằm giúp cho các cá nhân, người giám hộ và gia đình người bị khuyết tật trí tuệ sự kiểm soát tốt hơn để quyết định và hướng dẫn sẽ sử dụng những hỗ trợ và dịch vụ nào; sử dụng khi nào, ở đâu và từ ai. Các lựa chọn dịch vụ này sẽ kết hợp các yếu tố tự định hướng mang tính cá nhân hoá, nhạy cảm và cả phù hợp về văn hoá và có thể bao gồm:

- Quy trình lập kế hoạch hướng tới từng cá nhân và đặt con người làm trung tâm sẽ tạo điều kiện để cá nhân, nếu phù hợp, và người giám hộ hoặc gia đình người bị khuyết tật trí tuệ xác định và tiếp cận sự kết hợp được cá nhân hoá các hỗ trợ bao gồm giữa trả phí và không phải trả phí để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt và các mục tiêu được xác định một cách cá nhân;
- Nhóm hoặc đội hỗ trợ được lựa chọn bởi chính cá nhân, người giám hộ và/hoặc gia đình người bị khuyết tật trí tuệ mà có thể thường xuyên đáp ứng để giúp người bị khuyết tật trí tuệ này hoàn thành các mục tiêu cá nhân của mình;
- Hỗ trợ người môi giới trong việc giúp đỡ cho cá nhân, người giám hộ và/hoặc gia đình người bị khuyết tật trí tuệ phát triển và thực hiện kế hoạch lấy con người làm trung tâm;
- Ngân sách cá nhân bằng tiền đô la dùng cho mua bán hàng hoá, sử dụng các dịch vụ và hỗ trợ đã quy định trong kế hoạch lấy con người làm trung tâm được quản lý bởi chính cá nhân, hoặc người giám hộ hoặc gia đình của họ khi phù hợp;
- Sự sẵn có các dịch vụ quản lý tài chính/các trung gian tài chính sẽ chi trả cho quỹ của cá nhân phù hợp với kế hoạch dịch vụ và ngân sách của từng cá nhân;
- Cá nhân, người giám hộ và gia đình người bị khuyết tật trí tuệ có thể tuyển dụng, sa thải và đào tạo các chuyên gia hỗ trợ trực tiếp và nhân viên khác;
- Tự vận động và đào tạo dựa trên sự lựa chọn của khách hàng ở các cấp độ khác nhau của quyền hạn và trách nhiệm thực hiện sự tự định hướng.

Với quyền tự quyết và sự hỗ trợ khi cần thiết; các cá nhân người bệnh, người giám hộ và gia đình, có thể tự đưa ra quyết định; lập kế hoạch cho tương lai chính mình; quyết định dành bao nhiêu tiền để hỗ trợ và chịu trách nhiệm cho chính những quyết định của họ.

Thông tin này được cung cấp bởi [Cơ quan Dịch vụ Phát triển](#).